

Số: 1017 /QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”

THÔNG ĐỌC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Kết luận 81-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”;

Căn cứ Nghị quyết 34/NQ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định 1975/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 81-KL/TW của Bộ Chính trị về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Kết luận 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: TDCNKT, TD2 (5).

**KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC**



Đào Minh Tú



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG
THỰC HIỆN KẾT LUẬN 81-KL/TW NGÀY 29/7/2020 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT 34/NQ-CP NGÀY 25/3/2021 CỦA
CHÍNH PHỦ VỀ “BẢO ĐẢM AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030”

(Ban hành kèm theo Quyết định số *1017* /QĐ-NHNN ngày 21 tháng 6 năm 2021)

STT	Nội dung công việc	Sản phẩm dự kiến	Lộ trình thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
1	<i>Điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá</i>				
	Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, qua đó kiến tạo môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi để TCTD có điều kiện mở rộng tín dụng đối với tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là ngành lương thực.	Quyết định, văn bản chỉ đạo của Thống đốc NHNN	Thường xuyên	Vụ Chính sách tiền tệ	Các Vụ, Cục và các đơn vị có liên quan
2	<i>Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, các địa phương triển khai hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn</i>				
2.1	Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ cao, hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.	Báo cáo rà soát, tổng kết chính sách và tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách	2021-2025	Vụ Tín dụng CNKT	Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, các TCTD và đơn vị có liên quan

STT	Nội dung công việc	Sản phẩm dự kiến	Lộ trình thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
2.2	Tham mưu Thống đốc NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp.	Văn bản chỉ đạo	Hàng năm	Vụ Tín dụng CNKT	Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, các TCTD và đơn vị có liên quan
2.3	Kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.	Văn bản trả lời, hướng dẫn khai	Thường xuyên	Vụ Tín dụng CNKT	Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, các TCTD và đơn vị có liên quan
3	<i>Tiếp tục triển khai chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp để tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng.</i>				
	Đa dạng các hình thức triển khai Chương trình Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các chương trình, dự án liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao và các dự án đầu tư vào sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm.	Văn bản chỉ đạo, Hội nghị	Thường xuyên	Vụ Tín dụng CNKT, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố	Các Vụ, Cục và các đơn vị có liên quan

STT	Nội dung công việc	Sản phẩm dự kiến	Lộ trình thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
4	<i>Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền phù hợp với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn</i>				
4.1	Đẩy mạnh thanh toán qua thiết bị di động, phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số cho người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.	Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn	2021-2025	Vụ Thanh toán	Các Vụ, Cục và các đơn vị có liên quan
4.2	Phát triển các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền dễ sử dụng, phù hợp với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.	Các sản phẩm, dịch vụ	Thường xuyên	Các TCTD	Vụ Thanh toán và các đơn vị có liên quan
5	<i>Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia</i>				
	<p>Đẩy mạnh công tác truyền thông về:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, bao gồm ngành lương thực. - Các sản phẩm, dịch vụ của ngành ngân hàng đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, bao gồm ngành lương thực. - Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 	Các phóng sự, chương trình truyền hình, bài viết trên báo chí, tin bài đăng trên các trang tin điện tử.	Thường xuyên	- Vụ Truyền thông; - Các TCTD	Vụ Tín dụng CNKT và các đơn vị có liên quan
6	<i>Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 81-KL/TW và Nghị quyết 34/NQ-CP của ngành ngân hàng</i>				

STT	Nội dung công việc	Sản phẩm dự kiến	Lộ trình thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
	Báo cáo kết quả triển khai của ngành ngân hàng thực hiện Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (khi được đề nghị) để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.	Văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Hàng năm	Vụ Tín dụng CNKT	Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Thanh toán, Vụ Quản lý ngoại hối, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, các TCTD và đơn vị có liên quan

Handwritten signature